



สิ่งที่น่าสนใจ

- วางเดิมพันน้อยแต่ได้มากไปกับ Pennyslot™
- วงล้อโบนัสพร้อมตัวคูณสูงสุดถึง x200 ในเกมหลักและ x500 ในฟรีสปิน
- วินเอ็กซ์เชนจ์™ สำหรับเปลี่ยนรางวัลใหญ่ให้เป็นฟรีสปิน
- ซีโอโบนัส™ เพื่อซื้อฟรีสปิน

BTG ขอเสนอ: ฟิชชี Pennyslot™

ดับกระหายไปกับเกมฟิชชี Pennyslot™ เกมสล็อต 4 ไลน์สุดกะทัดรัด

วงล้อโบนัสเพิ่มความซาบซ่าแบบพิเศษ เปิดตัวคูณที่ทุกการหมุนจะเพิ่มรางวัลให้กับไลน์ที่ติดกัน ในเกมหลัก ปลดล็อกตัวคูณสูงสุดถึง x200 เพื่อรางวัลน่าใจ จับตาดูเหรียญทริกเกอร์บนวงล้อโบนัสให้ดี เพราะจะเปิดใช้งานฟรีสปินถึง 6 ครั้ง ในช่วงฟรีสปิน ตัวคูณที่ต่ำที่สุดของวงล้อโบนัสจะได้รับการอัปเกรด ซึ่งอาจสูงสุดถึง x500 เหรียญที่ปรากฏในช่วงฟรีสปินจะมอบการหมุนพิเศษให้ เพื่อทำให้ความมันส์ดำเนินต่อไปอย่างไม่ขาดตอน ยกระดับประสบการณ์การเล่นของคุณด้วย วินเอ็กซ์เชนจ์™ ที่จะเปลี่ยนรางวัลใหญ่ของคุณให้กลายเป็นฟรีสปิน สำหรับความตื่นเต้นแบบไม่ต้องรอ คุณสามารถใช้การซื้อคุณสมบัติเพื่อเข้าสู่ฟรีสปินได้ทันที

ชุ่มซ่าไปกับความตื่นเต้นและตีต๋ำกับรางวัลสุดสดชื่นในเกม ฟิชชี Pennyslot™!

ข้อมูลทั่วไป

วงล้อ x แถว	5 x 4
วิธีการชนะ	4
เงินรางวัลสูงสุด	10,170x
ความเสี่ยง	สูงมาก
เดิมพันขั้นต่ำ	€/£/\$ 0.01
เดิมพันสูงสุด	€/£/\$ 20 (เปิดรับสูงสุด 250,000), 40 (เปิดรับสูงสุด 500,000), หรือ 90 (เปิดรับสูงสุด 1,000,000)
คุณสมบัติ	4 (วงล้อโบนัส, ฟรีสปิน, วินเอ็กซ์เชนจ์™, ซีโอโบนัส™)
RTP	96.44%

คุณสมบัติในเกม



วงล้อโบนัส

เตรียมตัวให้พร้อมสำหรับการผจญภัยสุดชាប់เข้าไปกับเกมฟิชชี Pennyslot™! เกม 4 ไหล่สุดนุ่ม ลินที่มีวงล้อโบนัสที่จะเปิดต่อมรับรสของคุณ! รับชมวงล้อโบนัสมอบตัวคุณที่จะพองตัวได้สูงสุดถึง x200 ในเกมหลัก และพองถึง x500 ในฟรีสปิน เมื่อวงล้อโบนัสแตกป้อปด้วยความตื่นเต้นและเปิดตัวคุณสุดซ่า ทุกรางวัลที่อยู่ในไลน์ที่ติดกันจะได้รับการเพิ่มขึ้นไปด้วย ซึ่งจะคูณเงินรางวัลของคุณด้วยตัวคูณสุดซ่าที่เห็น



ฟรีสปิน

เตรียมตัวให้พร้อมสำหรับการระเบิดสุดพองเมื่อเหรียญทริกเกอร์ปรากฏขึ้นที่วงล้อโบนัสในช่วงเกมหลัก ซึ่งจะเป็นการปลดล็อกฟรีสปิน 6 ครั้ง! ในฟรีสปินแต่ละครั้ง รับชมตัวคูณที่ต่ำที่สุดในวงล้อโบนัสเพิ่มขึ้นไปยังตัวคูณที่สูงขึ้นสูงสุดถึง x500 ในช่วงฟรีสปิน หากมีเหรียญทริกเกอร์ปรากฏในวงล้อโบนัส มันจะมอบฟรีสปินเพิ่มเติมเพื่อให้ฟรีสปินเราใจไม่รู้จัก!



วินเอ็กซ์เชนจ์™

เดิมโชคของคุณให้พองโตไปกับวินเอ็กซ์เชนจ์™ และเปลี่ยนรางวัลใหญ่ของคุณให้เป็นฟรีสปินสุดซ่า! เมื่อใดก็ตามที่ชนะเดิมพันตั้งแต่ 25 ถึง 65 เท่าของเงินเดิมพัน คุณจะมีตัวเลือกในการแลกเปลี่ยนรางวัลทั้งหมดเพื่อคว้าโอกาสได้รับฟรีสปิน 6 ครั้ง โอกาสในการชนะพนันจะแสดงเป็นสีเขียวบนวงล้อ เมื่อใดก็ตามที่ชนะเดิมพัน 65 เท่าขึ้นไป คุณสามารถแลกเปลี่ยนรางวัลทั้งหมดให้เป็นฟรีสปิน 6 ครั้ง เพิ่มโอกาสที่คุณจะชนะรางวัลที่จะทำให้คุณใจฟู



ซื้อโบนัส™

หากคุณกระหายความสนุกสนานจนหนไม่ได้ ฟุ่งตรงเข้าสู่ความตื่นเต้นทันทีด้วยการซื้อโบนัส™ เพียงแค่กดไอคอน ซื้อโบนัส™ เพื่อซื้อฟรีสปิน 6 ครั้งด้วยราคา 65 เท่าของเงินเดิมพันทันที จากนั้นก็ดื่มด่ำไปกับความชูซ่าของโลกแห่งฟรีสปินและปล่อยให้ไปกับความสนุกสนานสุดชูซ่าได้เลย!

รหัสเกมและ RTP

เดสก์ท็อป + มือถือ

คำอธิบาย	ประเภทเกม OSS	รหัส OSS	RTP
ตัวเลือก 86% พร้อมการซื้อโบนัส™	fizzypennyslot	fizzypennlotv186	86.38% - 86.39%
ตัวเลือก 94% พร้อมการซื้อโบนัส™	fizzypennyslot	fizzypennlotv194	94.41%
ตัวเลือก 96% พร้อมการซื้อโบนัส™	fizzypennyslot	fizzypennslotv1	96.44%

เกี่ยวกับ Big Time Gaming

ต้องใช้ BTG ในทุกสื่อเพื่อการตลาดและการสื่อสารทางข้อความของเกมร่วมกับ ฟิชชี Pennyslot™, Pennyslot™, วินเอ็กซ์เชนจ์™ และการซื้อโบนัส™ เกมนี้รองรับการตั้งค่าความสูงและความกว้างของหน้าต่างตามที่คุณต้องการ ทั้งนี้เพื่อผลลัพธ์ที่ดีที่สุด ให้เปิดเกมเวอร์ชันเดสก์ท็อปในหน้าต่างที่อัตราส่วน 16:9

ดาวน์โหลดแพ็คเกจโปรโมชั่นตัวเต็ม: [ที่นี่](#)